

## XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN VĨNH BẢO (HẢI PHÒNG)

NGUYỄN KHẮC QUÝ\*

**V**ĩnh Bảo là huyện thuần nông, xa trung tâm thành phố Hải Phòng. Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo hiện có 8.073 đảng viên sinh hoạt ở 76 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), trong đó có 30 đảng bộ xã, thị trấn, 6 đảng bộ và 40 chi bộ khối cơ quan, đơn vị phòng, ban trực thuộc Huyện ủy. Tổng số chi bộ trực thuộc TCCSĐ trong toàn huyện có 447 chi bộ, trong đó có 263 chi bộ ở thôn, cụm dân cư và 184 chi bộ cơ quan hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang...

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Bảo thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội XXIII Đảng bộ huyện, trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thử thách. Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc quan điểm của Đảng lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, cùng với những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh (TSVM) mà trọng tâm là xây dựng chi bộ, rèn luyện đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong gương mẫu được Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và

đã có nhiều chuyển biến tiến bộ, góp phần quyết định việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương trong nhiều năm qua. Kết quả phân tích, đánh giá chất lượng chi bộ và chất lượng đảng viên trong 3 năm 2006-2008 cho thấy, số chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh năm sau cao hơn năm trước, năm 2006 đạt 71,81%, năm 2008 đạt 72,49%; số chi bộ đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu, năm 2006 đạt 20,96%, năm 2008 đạt 21,70%. Đặc biệt, chất lượng đảng viên hàng năm được nâng lên rõ rệt, số đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2006 là 4.806 đồng chí, chiếm 67,58%, năm 2008 tăng lên 5.317 đồng chí, đạt 73,71%.

Để có được kết quả trên, Huyện ủy luôn coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, trong đó có thể thấy qua một số nội dung chủ yếu sau đây:

*Thứ nhất, đối với nhiệm vụ xây dựng chi bộ TSVM, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ Thành phố và Đảng bộ huyện về xây dựng chính đồn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện NQTƯ 6 (lần 2) Khóa VIII và cuộc vận động xây dựng chính đồn Đảng, đặc biệt là*

\* Thành ủy viên. Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo

Nghị quyết HNTU 6 Khóa X về “*Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên*”, xuất phát từ tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình TCCSĐ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố TCCSĐ và đội ngũ đảng viên, đặc biệt coi trọng xây dựng các chi bộ trực thuộc TCCSĐ. Đã tập trung xây dựng, củng cố TCCSĐ, đảm bảo mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu xây dựng chi bộ, đảng bộ TSVN; đảm bảo thường xuyên có 80% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 15% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), có 70% trở lên chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 70% trở lên TCCSĐ TSVN, không có TCCSĐ yếu kém.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chi bộ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Mọi đảng viên thực hiện các nhiệm vụ của mình chủ yếu thể hiện ở chi bộ và được đánh giá từ chi bộ, chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ quyết định vai trò và sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên. Vì vậy, trong quá trình tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng TCCSĐ TSVN trong những năm qua, các đảng bộ cơ sở đã tập trung cao cho việc xây dựng, củng cố các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở để mọi chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Thể hiện:

- *Về lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh*

Các chi bộ trực thuộc các TCCSĐ trong toàn Đảng bộ huyện đã bám sát nghị quyết của cấp

ủy Đảng cấp trên, xây dựng nghị quyết của chi bộ, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trọng tâm là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị kinh tế trên một hecta canh tác, tạo thêm việc làm mới cho người lao động, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Ở các chi bộ địa bàn nông thôn, cùng với việc lãnh đạo phát triển kinh tế, đã chỉ đạo thực hiện tốt phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn như làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, trường học; phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, dân số, môi trường, thực hiện các chính sách xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo.

Các chi bộ trong cơ quan, trường học, đơn vị sự nghiệp, đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị theo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; đề cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- *Về công tác xây dựng Đảng*

Các chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở thường xuyên chăm lo, quan tâm và làm tốt công tác xây dựng Đảng. Việc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt Đảng được coi trọng, đã khắc phục và hạn chế tới đa những yếu kém trong tổ chức sinh hoạt Đảng ở chi bộ như sinh hoạt không đúng

định kỳ, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt thấp, nội dung sinh hoạt sơ sài,... Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các TCCSD, đặc biệt là các chi bộ thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 57 của Ban Tổ chức Trung ương; Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương, Hướng dẫn số 05 của Ban Tổ chức Trung ương về “*nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ*”. Vì vậy nề nếp sinh hoạt của các chi bộ đã có chuyển biến rõ nét, bảo đảm sinh hoạt theo định kỳ 1 kỳ/1 tháng, nhất là chi bộ thôn, xóm, cụm dân cư; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt thường xuyên được nâng lên trên 85% (trong đó chi bộ các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên 95%). Chất lượng sinh hoạt được nâng lên rõ rệt, các chi bộ đều thực hiện nghiêm túc *Điều lệ Đảng*, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập trung bàn những nội dung chủ yếu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Chi bộ thôn, xóm, khu dân cư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, mang lại hiệu quả thiết thực, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, vận động dân dân thực hiện tốt công tác an ninh trật tự thôn, xóm, khu dân cư, vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; các chi bộ cơ quan hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác.

Các chi bộ đã quan tâm, chú trọng đến việc giáo dục, quản lý, phân công công tác cho đảng

viên; quan tâm thực hiện công tác phát triển đảng viên, trong 3 năm qua, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 568 đảng viên, bảo đảm chất lượng; các chi bộ đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tự đánh giá xếp loại chi bộ, đảng viên theo hướng dẫn của Trung ương. Thành ủy và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác vận động nhân dân, chăm lo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh.

*Thứ hai, đối với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên*, Đảng bộ xác định việc xây dựng đội ngũ đảng viên là một nội dung quan trọng và thường xuyên của công tác xây dựng Đảng.

Ban Thường vụ Huyện ủy (Khóa XXII) ban hành Nghị quyết số 03 về xây dựng, củng cố TCCSD và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong 3 năm (2006-2008), các cấp ủy Đảng nhất là chi ủy đã quan tâm, tập trung mọi nỗ lực để nâng cao chất lượng đảng viên bằng việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên cụ thể, rõ ràng, phù hợp với khả năng, điều kiện, hoàn cảnh và sức khỏe, thường xuyên bổ sung, điều chỉnh theo yêu cầu nhiệm vụ của chi bộ trong năm; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công làm cơ sở để đánh giá, xem xét chất lượng đảng viên hàng năm. Đối với đảng viên, căn cứ nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện trong các kỳ sinh hoạt chi bộ. Cuối năm đảng viên tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, tự kiểm điểm và tự xếp loại đảng viên trước chi bộ để chi bộ xem xét, đánh giá chất lượng theo đúng Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

*(Xem tiếp trang 84)*

phục vụ hiệu quả, thiết thực cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội.

Nhằm huy động tối đa hiệu quả hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của toàn hệ thống chính trị theo tinh thần Chỉ thị 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Sở Tư pháp Hà Tĩnh đã duy trì và ký các chương trình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban an toàn giao thông tỉnh, báo, đài địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình đề ra.

*Công tác trợ giúp pháp lý* được lãnh đạo sở quan tâm. Trong Quý 1 năm 2009, Trung tâm trợ giúp pháp lý đã thụ lý và trợ giúp pháp lý 68 vụ việc; tiến hành tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động kết hợp nói chuyện chuyên đề cho các đối tượng có nhu cầu trên địa bàn tỉnh. Công tác phối hợp trợ giúp pháp lý với các cơ quan tiến hành tố tụng và các ngành có liên quan như Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong các vấn đề về hoạt động tố tụng, chuẩn bị điều kiện pháp lý cho doanh nghiệp được đẩy mạnh.

Sở Tư pháp Hà Tĩnh tăng cường xây dựng kế hoạch, thường xuyên kiểm tra các công tác hành chính và bộ trợ tư pháp, kiện toàn cơ chế “giao dịch một cửa”, lý lịch tư pháp trong công tác hộ tịch, tạo thuận lợi cho nhân dân khi tiến hành giao dịch. Các hoạt động công chúng, chứng thực được tổ chức hợp lý, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Sở cũng chú trọng tăng cường hoạt động và vai trò của luật sư trong các vụ án; vai trò của giám định tư pháp trong các hoạt động tố tụng nhằm giúp quá trình điều tra, xét xử các vụ án được chính xác, nhanh chóng, khách quan, đúng pháp luật. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu

nại được Sở đôn đốc giải quyết hoặc chuyển kịp thời đến các bộ phận thi hành.

Trong thời gian tới, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý đến các vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt các qui định về phòng chống tham nhũng ... phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

---

## XÂY DỰNG CHI BỘ...

(Tiếp theo trang 79)

Xác định đúng vị trí then chốt của công tác xây dựng đảng mà cốt yếu là xây dựng chi bộ TSVM và đội ngũ đảng viên tiên phong gương mẫu, vì vậy trong những năm qua, Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn đạt tiêu chuẩn TSVM. Năm 2008, Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Bảo được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chi bộ TSVM và đội ngũ đảng viên tiên phong gương mẫu, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Bảo tiếp tục xây dựng TCCSĐ TSVM và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XXIII của Đảng bộ huyện, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bổ sung tại Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2005-2010.